

Chargifi เปิดตัวโซลูชันห้องประชุมแบบไร้การ

สัมผัส ควบคุมการทำงานผ่านแท่นชาร์จไร้สาย

อัจฉริยะ ช่วยให้พนักงานกลับไปทำงานอย่างปลอดภัย

โซลูชันห้องประชุมแบบไร้การสัมผัสพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในยุคโควิด

Chargifi ผู้นำด้านเทคโนโลยีแท่นชาร์จไร้สายระบบคลาวด์ เปิดตัวโซลูชันห้องประชุมแบบไร้การสัมผัสเป็นครั้งแรก ซึ่งจะช่วยให้พนักงานรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการกลับไปทำงานและใช้พื้นที่ร่วมกับผู้อื่น โดยโซลูชัน “Chargifi for Rooms” ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์จองห้องประชุมและจัดตารางการใช้งานห้องประชุม ผู้ใช้สามารถดูไฟแสดงสถานะเพื่อเช็กว่าห้องประชุมว่างหรือไม่ว่าง และเมื่อเข้าใช้งานห้องประชุม ผู้ใช้สามารถวางสมาร์ตโฟนลงบนแท่นชาร์จไร้สายเพื่อเช็किनและเปิดการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ในห้องประชุม เช่น วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ได้ทันที

ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานโซลูชัน Chargifi for Rooms ร่วมกับแพลตฟอร์ม Envoy ที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยของสถานที่ทำงานโดยไม่กระทบต่อการใช้งาน โดยพนักงานที่กลับมาทำงานสามารถค้นหาและจองห้องประชุมที่สะอาดและปลอดภัย เมื่อไฟแจ้งสถานะสีเขียวปรากฏขึ้น หมายความว่าห้องประชุมได้รับการทำความสะอาดและพร้อมใช้งานแล้ว และเมื่ออยู่ในห้องประชุม พนักงานสามารถวางสมาร์ตโฟนลงบนแท่นชาร์จไร้สายเพื่อเช็किनและเริ่มการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่จองไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบจะบันทึกข้อมูลการจองและการใช้งานห้องประชุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการสรรพื้นที่สามารถบริหารจัดการห้องประชุมได้ดีขึ้น

“Chargifi ยกระดับการจองห้องประชุมไปอีกขั้นด้วยการเชื่อมระบบเช็किनแบบไร้การสัมผัสกับแท่นชาร์จไร้สาย ซึ่งช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของเราและพนักงาน ในขณะที่หลายบริษัทวางแผนกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถบันทึกข้อมูลการจองและการใช้งานห้องประชุมโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมแต่อย่างใด” แมตต์ แฮริส หัวหน้าฝ่าย Workplace & Technology บริษัท Envoy กล่าวถึงประโยชน์ของโซลูชันทั้งสำหรับพนักงานและผู้จัดสรรพื้นที่

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความท้าทายต่อผู้จัดสรรพื้นที่ และก่อให้เกิดเทรนด์มากมายที่ได้รับความนิยมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น การทำงานแบบเคลื่อนที่และยืดหยุ่น รวมถึงการใช้พื้นที่อย่างราบรื่นและมีอุปสรรคน้อยลง สิ่งสำคัญในตอนนี้คือการลดจุดสัมผัสทางกาย รวมถึงการสื่อสารกับพนักงานให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดทำความสะอาดแล้ว

และพร้อมให้ใช้งานอย่างปลอดภัย

“การประชุมต้องปลอดภัย ไร้การสัมผัส และมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมา การเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้ห้องประชุมรองรับคนได้น้อยลง จำนวนห้องที่ต้องการใช้งานจึงเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลการใช้งานห้องประชุมที่ได้มาจากการเซ็นอินอัตโนมัติแบบไร้การสัมผัสจะช่วยให้ทราบว่าห้องประชุมใดสะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้งาน บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีแบบไร้การสัมผัสสามารถแสดงให้เห็นว่ามีการใช้มาตรการที่เหมาะสมในการจัดเตรียมห้องประชุมที่ปลอดภัย” แดน เบลเดน ซีอีโอของ Chargifi กล่าว

โซลูชัน Chargifi for Rooms พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ ในฐานะโซลูชันห้องประชุมครบวงจรที่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์จัดการการใช้งานห้องประชุมและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่มีอยู่เดิม ส่วนโซลูชัน Chargifi LightRing จะพร้อมใช้งานในไตรมาส 3 ของปีนี้

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

- Chargifi และ Envoy จะจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การประชุมแบบไร้การสัมผัสเพื่อความปลอดภัยจากโควิด” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคมนี้ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายของผู้จัดสรรพื้นที่ และประโยชน์ของโซลูชันนี้ในการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานด้วยห้องประชุมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ได้ที่ chargifi.com
- เริ่มใช้งานโซลูชัน Chargifi for Rooms + Envoy ได้ง่าย ๆ พร้อมรับสิทธิใช้งาน Envoy Rooms ฟรี 10 ลิขสิทธิ์เมื่อซื้อโซลูชัน Chargifi ทุก ๆ 10 แพค

เกี่ยวกับ Chargifi

สถานที่ทำงานแห่งอนาคตต้องเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีรูปแบบการทำงานแบบไร้การสัมผัส รวมทั้งต้องมีความปลอดภัยและยืดหยุ่น เมื่อพนักงานไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ การชาร์จแบตเตอรี่มือถือก็ทำได้ทุกที่เช่นกัน

Chargifi จึงนำเสนอแท่นชาร์จไร้สายอัจฉริยะในที่ทำงาน ซึ่งไม่เพียงรองรับการชาร์จอุปกรณ์มือถือเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างรูปแบบการทำงานที่ปลอดภัยไร้การสัมผัสและสะดวกสบาย

Chargifi สามารถวิเคราะห์การใช้พื้นที่ ช่วยให้ผู้จัดการพื้นที่เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน จึงวางแผนใช้งานพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น โดยทำให้ทราบรูปแบบการใช้งานและตารางการทำความสะอาดห้องประชุม เพื่อรับประกันความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในที่ทำงาน โดยแต่ละจุดสัมผัสจะแสดงข้อมูลการใช้งานพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1216279/Chargifi_Green_Light_Ring.jpg

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1216281/Chargifi_Logo.jpg